



เจ้าหน้าที่รัฐต้องใช้ทุกความสามารถที่มีอยู่ให้อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่นั้น - 17 /Mar/ 2013

ท่านอยาตุลลอฮ์ ซัยยิดอาลี คามเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ได้ให้คณะเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่เข้าพบเมื่อบ่ายวานนี้ (เสาร์) ซึ่งท่านผู้นำสูงสุดได้กล่าวยกย่อง ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐในการอำนวยความสะดวกต่อการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ว่า “เจ้าหน้าที่รัฐต้องใช้ทุกความสามารถที่มีอยู่ให้อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นั้น มีน้อยที่สุด”

ท่านผู้นำสูงสุดยังถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลปีใหม่นั้น มีความสำคัญและมีคุณค่ามากกว่าการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวันอื่นๆของปี “ทุกการรับใช้ต่อภารกิจนี้ จะถูกรักษาไว้ ณ พระองค์และพระองค์จะทรงตอบแทน”

ท่านผู้นำสูงสุดกล่าวย้ำว่า “แน่นอนซึ่งจากการตรากตรำที่ลำบากต่อการรับใช้ในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่นั้น พระองค์ผู้ซึ่งเป็นผู้ตอบแทน จะทรงประทานความดีงามเพื่อเป็นรางวัลในการตอบแทนต่อพวกท่านอย่างแน่นอน”

ท่านผู้นำสูงสุดยังกล่าวขอบคุณต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลวันหยุดที่พวกเขาต้องห่างไกลจากครอบครัวช่วงวันหยุดและไปปฏิบัติหน้าที่

ท่านผู้นำสูงสุดยังถือว่า ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวของปีใหม่ คือช่วงเวลาที่น่าเป็นห่วงที่สุด โดยท่านกล่าวว่า

“เจ้าหน้าที่กรมการทางหลวงจะต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทุกประเภทในการลดจำนวนอุบัติเหตุให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้”

ท่านผู้นำสูงสุดยังเตือนประชาชน ให้เคารพกฎจราจร และมีความระมัดระวังมากกว่าเดิม และอย่าให้เทศกาลแห่งความสุขนั้น เปลี่ยนเป็นความโศกเศร้า

ช่วงท้ายท่านผู้นำสูงสุดกล่าวว่า “ข้าพเจ้าหวังว่า ช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่นั้น จะนำความสุขความสำราญมาซึ่งพี่น้องประชาชนชาวอิหร่านโดยทั่วหน้า”

พลตำรวจเอก อะห์มัด มุกัดดีม ผู้บัญชาการตำรวจแห่งอิหร่าน ได้กล่าวรายงานถึงนโยบายและแผนการลดจำนวนอุบัติเหตุ “การเรียนรู้และการเสริมสร้างให้สังคมมีระเบียบวินัย” “การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยและกล้องจับความเร็ว” “การบังคับใช้กฎหมายของกรมการทางหลวง” “การเพิ่มจำนวนหน่วยเคลื่อนที่เร็ว รีลี” “ความปลอดภัยของถนนและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ” ทั้งหมดล้วนเป็นสาเหตุในการลดจำนวนอุบัติเหตุของปีที่ผ่านมา และท่านยังกล่าวว่า ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนก็ควรเพิ่มความระมัดระวังและอย่าประมาทในการขับขี่ด้วย